



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โครงการการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐







เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวรอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐ โดยมีนายอรุณผล เตื่อไธสง ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบปัญหาและนำปัญหาดังกล่าวไป พิจารณาแก้ไขโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งประชาชนเป็นผู้ร่วมคิดกำหนดความต้องการให้ประชาชนร่วม ดำเนินการและร่วมรับผิดชอบ

ซึ่งในการดำเนินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้มีข้อเสนอแนะความคิดเห็นแนวทางร่วมกัน และได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่และพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมในการออกโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบด้วย นายอรรถพล เต๋อไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ประธานกรรมการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อบต.บ้านเป่า ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป่าสุทธิสารอุทิศ ประชาชนหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ อสม. หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ ๑๐

ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
๒. ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบผลกระทบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
๓. ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ได้จากการจัดประชาคมรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

จากการดำเนินโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า จะนำมติที่ประชุมดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่านำปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการพิจารณา เพื่อกำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น และนำปัญหาและความต้องการของประชาชนไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป